



Giấy gói quà

**Giấy gói quà** là vật dụng trang trí quan trọng, không thể thiếu khi tặng quà trong những dịp đặc biệt. Không chỉ mang ý nghĩa “che giấu”, làm cho món quà trở nên “kín đáo”, “lich sự” mà nó còn giúp nâng tầm giá trị của món quà và thể hiện sự tôn trọng đối với người nhận.

Ngày nay giấy gói quà không chỉ đơn giản dùng để gói đồ vật. Nó còn nhiều công dụng mà không phải ai cũng biết.

Người ta có thể dùng giấy gói quà làm giấy dán tường, giấy trang trí... Thậm chí giấy gói quà còn được dùng để gấp ra những hình thù ngộ nghĩnh.

Công dụng đa dạng nên các loại giấy gói quà cũng rất đa dạng. Đa dạng về chất liệu màu sắc... Một số loại giấy có thể còn được “gia vị” chút hương đặc biệt.



## **Cách chọn giấy gói quà phù hợp**

– Theo lứa tuổi: Bạn cần phải xác định được món quà sẽ tặng trong dịp lễ khác nhau để xác định loại giấy gói quà mình cần. Với người lớn tuổi thường yêu thích những màu trầm, không quá lòe loẹt, nổi bật. Những loại giấy gói quà lụa, họa tiết gân, sọc nhẹ, đơn giản, mẫu nhã nhặn sẽ rất phù hợp. Người trẻ tuổi thì yêu thích sự trẻ trung, tươi mới. Họ thường thích Những loại giấy có họa tiết bắt mắt, màu sắc nổi bật, cá tính. Bạn nên lưu ý sở thích của đối tượng để chọn được món quà cũng như giấy gói phù hợp.

– Theo dịp tặng quà: Cuộc đời con người có rất nhiều thời điểm quan trọng như sinh nhật, kết hôn, mừng thọ, lễ kỷ niệm. Hằng năm cũng có nhiều ngày lễ như 20/10, 20/11, 8/3, lễ Tình nhân, Tết, Giáng sinh....



Đây đều là những dịp thích hợp để tặng quà. Mỗi dịp khác nhau đều có những loại giấy theo họa tiết khác nhau. Hãy lưu ý đến màu sắc của giấy gói quà. Nó bao hàm nhiều không khí, ý nghĩa. Đa phần là sự chúc mừng, cầu chúc may mắn với không khí vui tươi của các màu sắc như đỏ, vàng, xanh dương, xanh lá, hồng.

## Những mẫu giấy gói quà hot hiện nay



– Màu trơn: Đây là mẫu giấy phổ biến và thông dụng nhất với nhiều màu sắc khác nhau. Không có thêm nhiều họa tiết, chỉ đơn giản là màu trơn trong bảng màu.

– Họa tiết: Đây có lẽ là loại giấy gói quà được phái nữ yêu thích nhất. Nó có đủ loại họa tiết khác nhau từ đơn giản đến phức tạp. Có khi in hình hoa cỏ, cây cối, động vật, con người,...

– Họa tiết chữ: Mẫu giấy có in những dòng chữ nổi bật, tạo cảm giác trang trọng, thanh lịch cho món quà.

– Giấy gói quà vintage: với những họa tiết, màu sắc vintage nhuộm màu thời gian mang lại cảm giác hoài cổ như chủ nhân đang muốn kể một câu chuyện đằng sau món quà. Giấy vintage trơn mang đến cảm giác đơn giản nhưng cá tính khi gói quà, gói hoa; Còn giấy vintage có hoa văn, họa tiết cổ điển lại theo một phong cách xưa, hoài niệm. Mỗi loại giấy đều có những nét đẹp, độc đáo riêng nên việc chọn lựa theo sở thích cá nhân.

=====

**LIÊN HỆ MUA HÀNG**

**Hotline : 0918 920 639**

Email: [Sale@GiayHongPhat.com](mailto:Sale@GiayHongPhat.com)

Địa chỉ: 3/85 Kp Bình Phú, P. Bình Chuẩn, Tp. Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Website: [tongkhogiyamiennam.com](http://tongkhogiyamiennam.com) - [giayhongphat.com](http://giayhongphat.com)

Facebook: <https://www.facebook.com/GiayHongPhat/>

## Thông tin liên quan



—

[Giấy gói quà](#)



—

Giấy gói quà



—

Giấy gói hoa



—

Giấy gói hoa



—

Giấy gói hoa



—

Giấy gói hoa